

โครงการอบรม

'เข้าใจ copyright' เตรียมต้นฉบับง่ายขึ้น

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 3 พฤศจิกายน 2565 เวลา 9.00-12.00 น. สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยมหิดลได้จัดโครงการอบรม เรื่อง 'เข้าใจ copyright' เตรียมต้นฉบับง่ายขึ้น ณ ห้องกันภัยมหิดล ศูนย์ประชุมและอาคารจอตดมณฑลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล มีอาจารย์ นักวิจัย และบุคลากรให้ความสนใจเข้าร่วมอบรมจำนวน 46 คน

โครงการอบรมฯ ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้และสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องในประเด็นลิขสิทธิ์ซึ่งเกี่ยวข้องกับการสร้างสรรค์หนังสือ/ตำราวิชาการ บทบาทหน้าที่ของผู้สร้างสรรค์ ตลอดจนขั้นตอนการทำงาน ของสำนักพิมพ์ฯ โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ นายแพทย์วิเชฐ คชการ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาทรัพยากร มนุษย์ มหาวิทยาลัยมหิดล และประธานคณะกรรมการอำนวยการสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธาน กล่าวเปิดโครงการอบรม ใจความสำคัญตอนหนึ่งว่า

“ในวันนี้ นับเป็นโอกาสอันดีที่มหาวิทยาลัยได้จัดให้มีการอบรมร่วมกันของอาจารย์ นักวิจัย และบุคลากร เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม และวางแผนการดำเนินงานเพื่อให้ได้มาซึ่งหนังสือและตำราอันมีคุณภาพ ซึ่งส่งผลให้เกิดผลงานทางวิชาการที่เป็นมาตรฐานสากล และเป็นส่วนหนึ่งในการนำพามหาวิทยาลัยก้าวสู่การเป็น มหาวิทยาลัยระดับโลกตามจุดมุ่งหมายและวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย โดยการอบรมในวันนี้ มหาวิทยาลัยมหิดลได้ เรียนเชิญท่านวิทยากรที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญเพื่อมาให้ความรู้แก่อาจารย์ นักวิจัยของมหาวิทยาลัยมหิดล”

จากนั้นเป็นการบรรยายช่วงแรกในหัวข้อ “ลิขสิทธิ์ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างสรรค์หนังสือ/ตำรา วิชาการ” โดย คุณไรวินท์ รุจิเรข นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ กองลิขสิทธิ์ กรมทรัพย์สินทางปัญญา ซึ่งมี เนื้อหากล่าวถึง ประเภทงานอันมีลิขสิทธิ์ การละเมิดลิขสิทธิ์ในรูปแบบต่าง ๆ พร้อมยกตัวอย่างกรณีศึกษา การใช้งานลิขสิทธิ์ที่เป็นธรรม (Fair use) การอนุญาตให้ใช้ลิขสิทธิ์ (Creative Common) ตลอดจนแนวปฏิบัติที่ จะไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ การบรรยายช่วงที่ 2 ในหัวข้อ “แนวทางการเตรียมต้นฉบับผลงานเพื่อยื่นเสนอขอตีพิมพ์ในนาม สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยมหิดล” โดย ศาสตราจารย์ ดร.สุวลักษณ์ สารุมนันท์ ผู้จัดการสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นการอธิบาย แนวทางปฏิบัติในการสร้างสรรค์ผลงาน การจัดเตรียมต้นฉบับ ข้อควรระวังเรื่องลิขสิทธิ์ และ ข้อมูลส่วนบุคคล ตลอดจนกระบวนการทำงานร่วมกันระหว่างผู้สร้างสรรค์และสำนักพิมพ์ฯ ด้วย



โครงการอบรม

'เข้าใจ copyright' เตรียมต้นฉบับง่ายขึ้น



ข้อมูลข่าว : กนกวรรณ กัณฑ์ฉลาด
สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยมหิดล (MU Press)
งานบริหารข้อมูลและเผยแพร่งานวิจัย

ขอขอบคุณภาพถ่ายโดย งานสื่อสารองค์กร กองบริหารงานทั่วไป



มหาวิทยาลัยมหิดล
กองบริหารงานวิจัย

